
  

 

                รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
สมัยสามัญคร้ังท่ี   4/2561 วันท่ี  17  มกราคม  2561 เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม  2209  อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 
------------------- 

รายชื่อกรรมการท่ีมาประชุม   

1. คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการ 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4.รองคณบดีฝ่ายวิจัย กรรมการ 
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กรรมการ 
6. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต กรรมการ 
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
7. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต กรรมการ 
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์  
8. ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กรรมการ 
    สาขาวิชาสัตวศาสตร์  

  9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร. ภาคภูมิ  เสาวภาคย์ กรรมการ 
11. นางแสงจันทร์  ศรีวังพล กรรมการและเลขานุการ 

  

รายชื่อกรรมการท่ีไม่มาประชุม  

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์พโรจน์  ศิลม่ัน ติดราชการอื่น 
  

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวอรทัย  ปรีชา 
2. นายธนกร  เคหา 

เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานประชุม 
1. นางดาริน  ชมภูพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30  น. 
   เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                    1.1.1 ปรญิญากิตติมศักดิ์ ประจําปีการศึกษา 2559-2560 
                   ประธานแจ้งให้ทราบว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีการศึกษา 2559-2560 
ในวันที่ 18-19  กุมภาพันธ์  2561  มีศิษย์เก่าของคณะและผู้บริหารของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จํากัด (มหาชน) และเครือเบทาโกร ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  ดังนี้ 

1. นายวสิษฐ  แตไ้พสฐิพงษ์   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
2. นายสุรชัย  ศิริจรรยา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
3. นายฉัตรกมล  มุ่งพยาบาล ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนา   
    ทรัพยากรและส่งเสริมการเกษตร 
  

                   ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.1.2 การจัดทําบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านอาหารสัตว์กับบริษัท  
 พงษ์เพชร คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 

        ประธานแจ้งให้ทราบว่า คณะได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทาง 

วิชาการด้านอาหารสัตว์กับบริษัท พงษ์เพชร  คอร์ปอเรช่ัน จํากัด  เรียบร้อยแล้ว  
 

                     ที่ประชุมรับทราบ 
 

                    1.1.3 การประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติ คร้ังท่ี 7 
ประธานแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสัตวศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 7  ซึ่งมหาวิทยาลัยแมโ่จ้  

เป็นเจ้าภาพไม่สามารถเลื่อนไปจัดในเดือนธันวาคม 2561 ได้ (งานครบรอบแม่โจ้ 85 ปี) เนื่องจากเลย
ปีงบประมาณหน่วยงานที่ให้เงินสนับสนุนมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย    

  

ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ สมัยสามัญ 
                คร้ังท่ี 3/2561  เมื่อวันท่ี 20  ธันวาคม  2560   
        ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้มีการแกไ้ขดังนี้  
หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 5 นับจากข้างล่า.  ความว่า...1.1.5 การจัดตั้งคณะสัตวแพทย์...แก้ไขเป็น... 

1.1.5 การจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์... 
หน้าที่ 6 ให้เพิ่มความว่า... 11. นางอรวรรณ  ชยางกูร...ต่อจากลําดับที่ 10.  
               บรรทัดที่ 5 ความว่า...ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2561...แกไ้ขเป็น...ให้เริ่ม 
               ดําเนินการภายในเดือนมกราคม  2561... 
 

                หลังจากแกไ้ขแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเพื่อพิจารณาทักท้วง/สืบเน่ือง 
     3.1  การปรับปรุงสถานท่ี (อาคารบริการวิชาการ) โดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์   พัฒนาวงศ์  รองคณดีฝ่ายวิจัย  ได้รายงานให้ทราบว่า  

จากการประชุมคณะทํางานปรับปรุงอาคารบริการวิชาการ ครั้งที่  1/๒๕61 เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  
๒๕60 ที่ประชุมมีมตใิห้จัดส่วนงานของอาคารบริการวิชาการ ออกเป็น 4 ส่วน คือ 1.ร้านค้าคณะสัตว
ศาสตร์  2. หน่วยฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 3, หน่วยวิเคราะห์และบริการวิชาการ  4. หน่วย
บริการสุขภาพปศุสัตว์  
                  รูปแบบการปรับปรุงอาคาร  
  -ช้ันที่ 1  ด้านขวา เป็นหน่วยบริการสุขภาพสัตว์ 
              ด้านซ้าย เป็นห้องรับประทานอาหารและอาหารว่าง สําหรับผู้เข้าฝึกอบรม 
  -ช้ันที่ 2  ด้านซ้าย เป็นห้องฝึกอบรม ซึ่งจะดําเนินการติดเครื่องปรับอากาศ, ผ้าม่าน และ
ไฟส่องสว่าง 
  -ห้องเขียนแบบเดิม เป็นห้องนอนสําหรับผู้เข้าฝึกอบรม โดยแยกเป็น 2 ห้องคือ หญิง 1 
ห้อง และชาย 1 ห้อง  
  -ห้องพักอาจารย์เดิม เป็นห้องนอน VIP สําหรับวิทยากร 
                   - พื้นที่ด้านหลังอาคารให้ก่อสร้างเป็นคอกม้า 
                    โดยบริษัทช่างรุ่งจะเข้ามาดูสถานที่ในวันที่  18  มกราคม  2561 

    งานที่ต้องดําเนินการต่อไป 
     1. เสนอโครงการพร้อมแนบแผนธุรกิจต่อมหาวิทยาลัย 
    2. เขียนแบบอาคาร โดยเชิญตัวแทนจากฟาร์มช่างรุ่งและวิศวกรจากกองอาคารเข้าดู 

พื้นที่และหารือร่วมกัน 
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                   3. เอาของที่ไมไ่ดใ้ช้ออกจากอาคาร  

     4. ดําเนินการปรับปรุงอาคาร  
     5. จัดทําแผนฝึกอบรมประจําปี (แจ้งเวียนบุคลากรเรื่องความต้องการจัดฝึกอบรม) 

                        6. จัดช่องทางประชาสัมพันธ์  ผ่าน Line , E-mail, facebook และ E-Manage  
   

 ทั้งนี้ในเบื้องต้นให้จัดทําโครงการยกระดับศักยภาพงานบริการวิชาการและถ่ายทอด 
เทคโนโลยี ตามเอกสารนําเสนอต่อที่ประชุม 
 

           ที่ประชุมรับทราบ โดยให้เสนอโครงการฯ พร้อมแนบแบบแปลนและแผนธุรกิจให้ 
พิจารณาในครั้งต่อไป 
 

                       3.2  หลักสูตร ทษ.บ.(สัตวศาสตร์) โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ   
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร  ธาราฉาย ได้รายงานให้ทราบว่า ขณะนี้หลักสูตร 
ทษ.บ. (สัตวศาสตร์) ได้เรียงรหัสวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นจะจัดประชุมและทําประชาพิจารณ์
ต่อไป 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา   
                   4.1  แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 
          งานเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ได้เสนอแผนบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2561 ให้พิจารณาตามเอกสารนําเสนอต่อที่ประชุม  
 

                   ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
 

                   4.2 รายงานผลการดําเนินงานโครงการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารและจัดการฟาร์ม  
สุกรระยะท่ี 4 ปีท่ี 1 (1 มกราคม  2560-31  ธันวาคม  2560) 
                 อาจารย์ ดร. จํารูญ  มณีวรรณ  ประธานโครงการเพิ่มพูนศักยภาพการบริหารและจัดการ
ฟาร์มสุกร ระยะที่ 4 (ปีที่ 1) ได้รายงานให้ทราบตามเอกสารนําเสนอต่อที่ประชุม 
 

                 ที่ประชุมรับทราบ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
1)  เกณฑใ์นการคิดมูลค่า ค่าเสียโอกาสอันเกิดจากผลกระทบจากการเข้าฝึกปฏิบัติงาน  

การทําบัญหาพิเศษ และการทําวิจัยที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของสุกรซึ่งทําให้ต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น เรื่องละ 5,000 บาท น้อยเกินไป 

2) ควรหาลู่ทางความเป็นไปไดใ้นการแปรรูปผลิตภัณฑ์สุกร    
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                          4.3  พิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาของ ดร.วีระชัย  รัตนบานชื่น 
                     ตามที่ ดร.วีรชัย   รัตนบานช่ืน  ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการสายธุรกิจไก่เนื้อ  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ  
จํานวน 50,000 บาท นั้น 
 

                    ที่ประชุมมีมตใิห้แบ่งเป็น 2 ทุน ดังนี้  
                    1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 1 ทุนๆ ละ 20,000 บาท แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 
10,000 บาท 

  2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 1 ทุน ๆละ 30000 บาท แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ  
15,000 บาท 
                  โดยประกาศให้นักศึกษาทราบและมีระบบคัดเลือกที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 

4.4  พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ท่ัวไปและข้อเสนอแนะ 
                -ไม่มี- 
 

                       4.5  การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ 
                    ตามบันทึกข้อความของสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ที่  ศธ 0523.21.1/47 ลงวันที่   
12  มกราคม  2561 ให้เสนอช่ือบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ นั้น 
 

  ที่ประชุมมีมตใิห้เสนอช่ือ ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา  วรรณพัฒน์ 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเชิงนโยบาย 
              -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องสืบเน่ือง/รายงานผลการดําเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า 
 6.1 รายงานผลการดําเนินงานของรองคณบดีฝ่ายต่างๆ และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 

พัฒนานักศึกษา 
 6.1.1  อาจารย์ ดร.วินัย   โยธินศิริกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้รายงานผลการ 

ดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 
1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาจาก Gadja Mada University จ  ประเทศอินโดนีเซียxit  

นักศึกษาได้เดินทางมาแล้วเมื่อวันที่ 1  มกราคม  2561 เน้นฝึกปฏิบัติด้านการผลิตสุกร , การแปรรูป
และการจัดจําหน่าย โดยมีกําหนดเดินทางกลับประเทศในวันที่  27  มกราคม  2561  

2) ครุภัณฑ์ที่ได้รับคืนจากบริษัทเบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ผู้รับเหมาเข้า 
มาประเมินราคาซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต้องเสนอราคาให้บริษัทเบทาโกรฯ พิจารณาต่อไป 
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3)  คณบดไีด้มอบหมายให้จัดซื้อเสื้อพื้นเมืองให้บุคลากรของคณะ ซึ่งต้องนําดอกผลจาก 
กองทุนสัตวศาสตร์ฯ จํานวนเงิน 20,000 บาท มาเป็นค่าใช้จ่าย  

 

     ที่ประชุมรับทราบ 
 

  6.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงานผล
การดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้  

 1)  วันที่ 12 มกราคม 2561 ได้จัดกิจกรรมมัชฌิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี ช้ันปีที่ 
1 , 2 และช้ันปีที่ 3 (บางสาขาวิชา) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกสาขา โดยมีคุณรุ่งอรุณ การรัตน์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จํากัด บรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวและการ
วางเป้าหมายการทํางานในอนาคต” 

2)  วันที่ 18-19 มกราคม 2561 จะไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

3)  ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่จะสอบถามความต้องการของบัณฑิตที่
จะมารับปริญญาบัตร เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เพิ่มกับศิษย์เก่า  

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.1.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้รายงานผลการ
ดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้ 

งานนโยบาย และแผน 

1. โครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  จํานวน 37 โครงการ  77 กิจกรรม 

แยกแผนงบประมาณ ดังน้ี 
แผนงานการเรียนการสอน  จํานวน  1,224,500  บาท 
(55.76%) 

- งานการเรียนการสอน       937,000 บาท 
- งานกิจกรรมนักศึกษา 287,000 บาท 

แผนงานวิจัย   จํานวนเงิน     150,000  บาท (6.83%) 
แผนงานบริการวิชาการ  จํานวนเงิน     310,000  บาท (14.12%) 
แผนงานศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมฯ จํานวนเงิน      134,700  บาท (6.13%) 
แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย จํานวนเงิน         376,840  บาท (17.16%) 
    รวมเป็นเงินทั้งหมด 2,196,040 บาท 
 
 
 



๗ 

 

 

 
2. โครงการยุทธศาสตร์เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ดําเนินการ ณ วันที่ 17 มกราคม  

2561 
โครงการ/กิจกรรม     77  โครงการ/กิจกรรม 
ขออนุมัตโิครงการ/กิจกรรม จํานวน    10  กิจกรรม (12.98 %) 

โครงการสหกิจศึกษา และการฝึกงาน 
- กิจกรรมที่ 4 จัดนําเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

โครงการให้ทุนนักศึกษา 
- กิจกรรมที่ 1 ให้ทุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา 
- กิจกรรมที่ 1 พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
- กิจกรรมที่ 2 วิพากษ์หลักสูตร 

โครงการพัฒนานักศึกษา 
- กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมเข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ 

โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 

โครงการพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ 
- กิจกรรมที่ 1 สัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ 

โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์ และนันทนาการ 
- กิจกรรมที่ 1 สัตวศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 
- กิจกรรมที่ 2 กีฬาแมโ่จ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 
- กิจกรรมที่ 3 แข่งขันทักษะเกษตรแมโ่จ้ 

งานบริการวิชาการ  
1)  ได้สํารวจความต้องการจัดฝึกอบรมของคณาจารย์  เพื่อจัดทําเป็นปฏิทินฝึกอบรมของ 

คณะทั้งปี หลังจากนั้นจะประชาสัมพันธใ์ห้ผู้ที่สนใจทราบต่อไป  
2)  คณะกรรมการบริการวิชาการ ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาใช้ในการจ้างครีเอทีฟ  

เพื่อทําคลิปวีดีโอสําหรับการสื่อประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะสํารวจอาจารย์แต่ละท่านว่าท่านต้องการทําวีดีโอ
เรื่องอะไร  

               งานวิจัย 
1) วันที่  31  มกราคม  2561 จะจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาโจทย์วิจัย  

ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะ 
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 



๘ 

 

 

6.1.4  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร  ธาราฉาย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รายงาน
ผลการดําเนินงานแทนผู้ช่วยคณบดี ดังนี้  

1) นักศึกษาได้เบิกจ่ายทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 1/2560 เรียบร้อยแล้วและอยูใ่น
ระหว่างรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาประจําปีการศึกษา 2/2560  ส่วนทุนสร้างช่ือเสียงและทุนกิจกรรม
ดีเด่นอยูใ่นระหว่างการจัดสรร 

2) ในระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2561 ได้นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี 4 
จอบแห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง  จังหวัดพัทลุง โดยนักศึกษาได้รับรางวัล 3 เหรียญ
ทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้  

-  ทักษะการรีดเต้านมเทียม , ทักษะการตอนสุกร และทักษะการตกแต่งซากสัตว์ปีก  
ได้รับเหรียญทอง     

-  ทักษะการคล้องโคล้มโค ได้รับเหรียญเงิน  
 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2  รายงานผลการดําเนินงานของประธานหลักสูตรฯ 

6.2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญชา  พงศ์พิศาลธรรม ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รายงานดังนี้ 

     1)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 อยูใ่นระหว่างการพิจารณาของ สกอ.  
     2)  อยูใ่นระหว่างจัดทําข้อมูล มคอ.2 เป็นภาษาอังกฤษ 
     2)  ในระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560  อาจารย์ประจําหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วม

อบรมเรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรด้วยเกณฑ์ AUN-QA   ทั้งนี้ทางสํานัก
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ได้กําหนดให้ดําเนินการดังนี้ 

-กําหนด/ทบทวนการออกแบบหลักสูตรด้วยแนวคิด OBE และ PLO  ซึ่งหลักสูตรได้ส่ง 
ข้อมูลแล้วเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561   

    -  กําหนด/ทบทวน Curriculum Mapping : กําหนดส่งข้อมูลในวันที่ 19 มกราคม 2561  
    -  กําหนด Corse Syllabus ของหลักสูตร : กําหนดส่งข้อมูลในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561  

-  จัดทําร่าง-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ด้วยเกณฑ์ AUN-QA :กําหนดส่งข้อมูลใน
วันที่  28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อนําเข้าวิพากษ์ SAR ในช่วงเดือน มีนาคม , เมษายน 2561 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์  พัฒนาวงศ์ ประธานอาจารย์ประจํา หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รายงานดังนี้ 

 
 



๙ 

 

 

1) การปรับปรุงหลักสูตรฯ อยู่ในระหว่างให้สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ตรวจสอบ 
ก่อนส่งไป สกอ.   

2) วันที่ 10 มกราคม 2561 ได้จัดประชุมนักศึกษาฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าตาม
แผนการเรียน จํานวน 4 คน ทั้งนี้ ได้กําหนดให้นักศึกษาต่างชาติ จํานวน 3 คน เร่งดําเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษา และส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภายในภาคการศึกษาที่ 2/2560 เพื่อจะได้สําเร็จ
การศึกษาได้ทันตามแผนการศึกษาของหลักสูตร   

3) วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ได้สอบประมวลความรู้ของนางสาวพัชรี  สมรักษ์  ซึ่งบุคคล 
ดังกล่าวได้สอบผ่านเรียบร้อยแล้ว 

 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

            6.2.3 อาจารย์ ดร.จํารูญ  มณีวรรณ ประธานอาจารย์ประจําหลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ ได้รายงานผลการดําเนินงานให้ทราบ ดังนี้  

1) วันที่ 12 มกราคม 2561 จัดวิพากษ์หลักสูตร โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา 
อาจารย์ประจําคณะเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น , รศ.ดร.บุญเสริม ชีวะอิสระกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก, นายรุ่งอรุณ การรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร ซิลเวอร์ฟาร์มเซ็นเตอร์ จํากัด, นายประหยัด 
สุขเพิ่ม ผู้จัดการโฆษิตฟาร์ม, นายสิทธิพร บุรณนัฐ ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ จํากัด และ น.ส.ฉัตร
ธิดา สามเมือง ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมเป็นคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ โดยมีข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม  

2)  จํานวนนักศึกษาผู้ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร 4 ปี เทียบเข้าเรียน 
มีดังนี้  

          สาขาการผลิตสุกร    จํานวน  14  คน 
          สาขาโคนมและโคเนื้อ     จํานวน  32  คน 
          สาขาสัตว์ปีก   จํานวน  10  คน 
3)  จํานวนนักศึกษาผู้ชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตร 4 และ 5 ปี  มีจํานวน 

121 คน 
   

                     ที่ประชุมรับทราบ 
 

  6.3 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์, จรรยาบรรณข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
        -ไม่มี- 
 
 
 



๑๐ 

 

 

  6.4 รายงานสถานะการเงิน   
   นางสาวอรทัย  ปรีชา  นักวิชาการเงินและบัญชี ได้รายงานสถานะการเงินประจําปี
งบประมาณ  2560 ณ  วันที่ 12  มกราคม  2561 ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
           

                    ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอื่น ๆ 
    7.1  รายงานผลการใช้ไฟฟ้าและนํ้าประปา 
  นายธนกร  เคหา   ได้รายงานการใช้ไฟฟ้าและน้ําประปา ประจําเดือนธันวาคม 2560 
ตามเอกสารแนบเสนอต่อที่ประชุม 
 

      ที่ประชุมรับทราบ 

 

ปิดประชุมเวลา  12.00 น.  
 

 
         (นางดาริน  ชมภูพันธ์) 
              ผู้ช่วยเลขานุการ 

      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         

 
 (นางแสงจันทร์   ศรีวังพล) 

เลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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